

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ  
(อพ.สธ. -กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)



วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (อพ.สธ.-กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. และ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ และคณะเข้าร่วมประชุม

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔-กันยายน ๒๕๕๙) ตามกรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม บนฐานทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ทบทวนแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า และแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก ในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทโดยให้ทำงานในภาพใหญ่แล้วลงลึกไปในรายละเอียดของการทำงาน เช่น การสำรวจพืชสมุนไพรในแต่ละพื้นที่ สามารถขยายพันธุ์ได้หรือไม่ โดยนำสถาบันการศึกษามาร่วมทำงานวิจัยด้วย ซึ่งทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ มีหมอปันบ้าน สามารถให้ข้อมูลทางด้านสรรพคุณการรักษา ส่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นผู้รักษาพืชสมุนไพรชนิดนั้นในแต่ละพื้นที่ และมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์นั้นๆ โดยต้องขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือสมุนไพรที่มีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยเป็นลำดับแรกก่อน

นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์การเตรียมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ ณ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ถึง ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลภาพ

